



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 13 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ร่วมเวที'RCEP-TNC'ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย	แนวหน้า
2. ไทยได้เปรียบ'อาเซียน'2แสนล้าน สศก.ชี้ส่งออกสินค้าเกษตรปี'61สดใสต่อเนื่อง	แนวหน้า
3. เกษตรไทยเกินดุลอาเซียน2แสนล. ปีนี้เน้นมาตรฐานส่งออก-สร้างเชื่อมั่นระดับโลก	ข่าวสด
4. เกษตรฯหนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมันเสริมกำลังชาวสวนปาล์ม พัฒนาการผลิตปาล์มยั่งยืน	สยามรัฐ
5. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ร่วมปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างแก้มลิงกักเก็บข้าว	สยามรัฐ
6. เล็งขึ้นทะเบียน หมา-แมวทุกตัว อึ้งพิษสุนัขบ้าระบาดในโค'	เดลินิวส์
7. คอแลมันน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
8. กรมประมงเข้มปลานำเข้าจากฟุกุชิมะ	คม ชัด ลึก
9. ทำฝนหลวงแก้หมอกควันมลพิษ	เดลินิวส์
10. เกษตรออกบอนด์ 3 หมื่นล้าน ชดเชยชาวสวนชะลอการกรีดยางพารา	ไทยรัฐ
11. ผส.จับมือกรมหม่อนไหม ฝึกอาชีพทอผ้าผู้สูงอายุ	มติชน
12. เปิดตลาดค้าข้าวสู่ผู้บริโภค	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.ร่วมเวที'RCEP-TNC'ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

วันที่ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 13470 หน้า : 8(ล่างขวา)

สศก.ร่วมเวที'RCEP-TNC' ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเจรจาภายใต้คณะทำงานการค้าสินค้า ในการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 21 เพื่อพิจารณารูปแบบและรายการสินค้าเกษตรของไทย ทั้งรายการที่สามารถเปิดตลาดและสินค้าอ่อนไหวภายใต้ความตกลง RCEP ที่เมืองชอกกาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับการประชุม RCEP นับได้ว่าเป็นความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ และเป็นความตกลงแบบองค์รวม (Comprehensive Agreement) ที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ในการค้าต่างๆ มีเป้าหมายเร่งการเปิดตลาดการค้าสินค้าระหว่างกันให้ได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าภายใต้ความตกลงสูงกว่าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน +1 และผลักดันให้ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทย รวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้าทั้งภายในและมิใช่ภายในระหว่างประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ สศก. จะผลักดันให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย (อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ไข่ กุ้ง น้ำตาล สินค้าแปรรูป) สามารถขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP ได้มากขึ้น โดยลด/ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน สำหรับสินค้าอ่อนไหวที่ไทยอาจได้รับผลกระทบหากเปิดตลาดจะทยอยลดภาษี โดยให้มีระยะเวลาการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปิดตลาดในอนาคตหรือขอสงวนการเปิดตลาดต่อไป โดยการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 22 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : อังคาร 13 มีนาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13471 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อ : ไทยได้เปรียบอาเซียน 2 แสนล้านบาท สศก.ชี้ส่งออกสินค้าเกษตรปี'61สดใสต่อเนื่อง

ไทยได้เปรียบ‘อาเซียน’2แสนล้านบาท สศก.ชี้ส่งออกสินค้าเกษตรปี’61สดใสต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรฯ ชี้สินค้าเกษตรไทย ส่งออกอาเซียน ปี 2560 ได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 แสนล้านบาท คาดทิศทางปี’61 ยังสดใส เน้นรักษามาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างไทย-อาเซียน ปี 2560 พบว่า ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขึ้นป้อนไปยังอาเซียน 9 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าการค้ารวม 439,129 ล้านบาท โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดอาเซียนรวม 328,902 ล้านบาท ในขณะที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน 110,227 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 218,675 ล้านบาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กลุ่มสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปตลาดอาเซียนมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2560 ได้แก่ 1.กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่า 80,350 ล้านบาท 2.กลุ่มเครื่องดื่ม มูลค่า 46,900 ล้านบาท 3.กลุ่มผลไม้ (ลำไย ทุเรียน และมังคุด) มูลค่า 40,948 ล้านบาท 4.กลุ่มยางพาราธรรมชาติ มูลค่า 32,398 ล้านบาท และ 5.กลุ่ม

ข้าวและธัญพืช มีมูลค่าส่งออก 20,128 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2553 หลังจากที่มีการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่อาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ทิศทางการได้เปรียบดุลการค้า พบว่ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากไทยมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป ในขณะที่สินค้าเกษตรส่งออกของไทย เช่น ผลไม้ ยางพารา และข้าว ที่ยังมีความผันผวนของตลาด และมีการแข่งขันด้านราคาจากอาเซียนด้วยตนเอง ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำการผลิตให้ได้คุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจุดแข็งและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : อังคาร 13 มีนาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับที่ : 9967 หน้า : 5(บน)

หัวข้อ : เกษตรไทยเกินดุลอาเซียน2แสนล. ปีนี้เน้นมาตรฐานส่งออก-สร้างเชื่อมั่นระดับโลก

เกษตรไทยเกินดุลอาเซียน2แสนล. ปีนี้เน้นมาตรฐานส่งออก-สร้างเชื่อมั่นระดับโลก

กระทรวงเกษตรฯ ชี้สินค้าเกษตรไทยส่งออกอาเซียน ปี 2560 ได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 แสนล้านบาท คาดทิศทางปี 61 ยังสดใส เน้นรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ปี 2560 พบว่า การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ปี 2560 ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าการค้ารวม 439,129 ล้านบาท โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดอาเซียนรวม 328,902 ล้านบาท ในขณะที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน 110,227 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 218,675 ล้านบาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มสินค้าเกษตรไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนในปี 2560 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล ส่งออก 60,350 ล้านบาท (2) กลุ่ม

เครื่องดื่ม 46,900 ล้านบาท (3) กลุ่มผลไม้ (ลำไย ทุเรียน และมังคุด) 40,948 ล้านบาท (4) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ 32,398 ล้านบาท (5) กลุ่มข้าวและธัญพืช 20,128 ล้านบาท

ในขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไทยนำเข้าจากอาเซียนในปี 2560 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ เช่น ปลาทูน่า เนื้อปลาซูริมิ ปลาทะเลต่างๆ 19,614 ล้านบาท (2) กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ เช่น มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ กะหล่ำปลี ถั่วเขียวผิวดำ มันเทศ และหอมหัวเล็ก 14,656 ล้านบาท

(3) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ เช่น กาแฟผง กะทิสำเร็จรูป อาหารปรุงแต่งต่างๆ อาหารเสริมต่างๆ 12,314 ล้านบาท (4) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งสตาร์ช หรือ นม เช่น แวฟเฟิลและเวเฟอร์ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก และผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ 11,909 ล้านบาท (5) กลุ่มผลไม้และลูกไม้ที่บริโภคได้ เช่น มะพร้าว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ แก้วมังกร เนื้อมะพร้าวแห้ง และมะขาม 9,694 ล้านบาท

คาดทิศทางปี 2561 ยังสดใส โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำการผลิตให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจุดแข็งและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก

เกษตรฯหนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมันเสริมกำลังชาวสวนปาล์ม

พัฒนาการผลิตปาล์มยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เร่งเสริมกำลังชาวสวนปาล์ม เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รองรับเข้าสู่การผลิตปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน

กทม. : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “เสริมกำลังชาวสวนปาล์มนำความยั่งยืนสู่อนาคต” ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตที่ยั่งยืน โดยมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนจะต้องสอดคล้องกับบริบทไทยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความสมดุลในทุกด้าน บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมทั้งระบบมีความสามารถในการพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อเสริมกำลังและสร้างความพร้อม

ของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม น้ำมัน รองรับการผลิตปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน ได้แก่ 1.การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการผลิตแบบยั่งยืน สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อการดำเนินการผลิตแบบมืออาชีพ บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถดำรงชีพในการปลูกปาล์ม น้ำมันอย่างมั่นคง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการพัฒนาจะประสบความสำเร็จได้คนจะต้องเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยก

ระดับมาตรฐานการผลิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ต้องได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนการพัฒนาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำมาตรฐานการผลิตตามหลักสากลที่นานาชาติให้การรับรอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 3. การเพิ่มความสามารในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และทุกภาคส่วนมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 4. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้สารเคมี) สนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่เหมาะสม (ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ประกาศ) ส่งเสริมการผลิตในลักษณะการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

“การพัฒนาที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีกลไกที่สำคัญคือการพัฒนาที่เป็นองค์รวม โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยข้อมูลรอบด้าน ด้วยผลงานวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน หากเราสามารถพัฒนาองค์ความรู้รอบด้าน มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และสามารถบูรณาการเป็นภาพรวมได้ก็จะส่งผลให้การพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศเกิดความมั่นคง และยั่งยืนได้”

ด้าน นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ

เกษตร กล่าวว่า อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์ม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในด้านอาหารและพลังงานของประเทศ ในด้านการผลิตมีเกษตรกรประมาณ 200,000 ราย มีผู้รวบรวมผลปาล์ม น้ำมัน 1,800 ราย มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 500 ราย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีความหลายด้านที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงร่วมกับหน่วยให้ทุนต่างๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (คอบช.) ได้กำหนดให้สินค้าปาล์ม น้ำมัน เป็นสินค้าหนึ่งภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ ปี 2556-2561 โดยสนับสนุนทุนวิจัยด้านปาล์ม น้ำมัน รวมทั้งสิ้น 295 ล้านบาท 112 โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อไป



บทความพิเศษ

ภายหลังจากที่รัฐบาลเดินทางนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรโดยจัดสรรงบประมาณกลางปีอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรสร้างอุปกรณ์การตลาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร” หรือ “โครงการแก้มลิง” เน้นรวบรวมข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา เพื่อยกระดับธุรกิจสหกรณ์ให้มีบทบาทตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าการเกษตร ตั้งแต่การส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การรวบรวม การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน และเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิก

ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการฯ ไปตั้งแต่ต้นปี 2561 มีสหกรณ์ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และในขณะนี้สำนักงานประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณกลางปีภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงิน 1,791.5341 ล้านบาท และมีสหกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุนงบดังกล่าว 319 แห่ง

ในโอกาสนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด” ซึ่งเป็นสห



สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ร่วมปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างแก้มลิงกักเก็บข้าว



กรณ์การเกษตรอีกแห่งหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมข้าว เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอ และมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งอันยาวนานตั้งแต่ปี 2483 ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านอำเภอบ้านลาด ในอดีตมีอาชีพทำนา แต่ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนเงินทุนต้องไปยืมเงินจากพ่อค้าโรงสี ชาวบ้านร่วมกันหาทางแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กๆ 29 แห่งกระจายอยู่ทั่วอำเภอบ้านลาด ต่อมาได้ควมรวมกันและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การ



เกษตรบ้านลาด จำกัด ในปี 2518

ปัจจุบัน “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด” มีสมาชิก 9,648 ครอบครัว ยังยึดอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวนมะนาว ปลูกกล้วยหอมทองและเลี้ยงวัว โดยสหกรณ์ฯ ทำหน้าที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิก ตั้งแต่การดูแลสินเชื่อเงินทุน การจัดหาสินค้าปัจจัยการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด ธุรกิจรวบรวมสินค้าการเกษตรทั้งข้าวและกล้วยหอมทองซึ่งข้าวที่สหกรณ์รวบรวมเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคกลาง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ชัยนาทและสุพรรณ ซึ่งล่าสุดสหกรณ์ฯ กำลังพัฒนาข้าวของสหกรณ์ฯ ให้มีความแตกต่างจากข้าวที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไป โดยจะทำข้าว Inclusive Business Model: IBM เป็นข้าวที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก สหกรณ์ฯ และผู้บริโภค ร่วมพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GAP และยังสามารถส่งเสริมให้สมาชิกหันมาปลูกข้าวพันธุ์กข 43 พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งเป็นข้าวที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นข้าวน้ำตกลดน้อยเป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่ขายได้ราคาดี เจาะตลาดคนรักสุขภาพ และผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนิยมบริโภค โดยสหกรณ์ฯ มีโรงสีแปรรูปข้าวสารกำลังการผลิต 100 ตันต่อวัน

ส่วนการส่งเสริมสมาชิกปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันสมาชิกกว่า 1,000 ครอบครัว มีอาชีพปลูกกล้วยหอมทอง พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ สหกรณ์ฯ รวบรวมกล้วยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นปีละ 900 ตัน และส่วนหนึ่งจำหน่ายภายในประเทศผ่านร้านสะดวกซื้ออีก 70-80% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก ส่วนที่เหลือเป็นกล้วยตากเกรด ขนาดเล็กและผิวเปลือกไม่สวย สหกรณ์ฯ จะนำมาแปรรูปเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จึงเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าการเกษตร โดย นายศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ยืนยันว่า สหกรณ์ฯ มีความพร้อมดำเนินโครงการแก้มลิงข้าว ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกมีประมาณ 60,000 ไร่ ผลผลิตข้าวประมาณ 50,000 ตัน แต่สหกรณ์ฯ สามารถรวบรวมได้เพียง



10,000 ตัน เนื่องจากขาดปัจจัยพื้นฐานเรื่องโรงอบกับไซโล แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนบกลางปีจากรัฐบาล ก็จะช่วยต่อยอดเต็มเต็มให้สมบูรณ์และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เต็มที่ และคาดว่าจะสามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นเป็น 20,000-30,000 ตัน ซึ่งจะช่วยเหลือข้าวไม่ได้ออกสู่ตลาดพร้อมกัน และส่งผลเรื่องการบรรเทาปัญหาราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำได้ส่วนข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ ส่วนหนึ่งสหกรณ์ฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่ชื้อไปบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ผลิตข้าวสารปีละประมาณ 2,000 ตัน

การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ที่ผ่านมา ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก่รถเกี่ยวข้าวเพื่อบริการสมาชิก 2 คัน ที่เข้ามาร่วมส่งเสริมการลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวและสนับสนุนการทำนาแบบแปลงใหญ่ เช่นเดียวกับการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งด้วยแต่สิ่งทีสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อยากให้รัฐบาลสนับสนุน คือ การส่งเสริมตลอดห่วงโซ่การผลิต แบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกการเก็บเกี่ยวรวบรวมการแปรรูปตลอดจนถึงด้านการตลาด ทั้งนี้รัฐบาลยังกำลังเดินมาถูกทางในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่ส่งผ่านนโยบายและความช่วยเหลือต่างๆ ไปสู่ตัวเกษตรกรอีกด้วย

เล็งขึ้นทะเบียน หมา-แมวทุกตัว อึ่งพิษสุนัขบ้า ป้องกันพิษสุนัข บ้าระบาดในโค

♦ อ่านต่อหน้า 9

หมา-แมว □ ต่อจากหน้า 1

เกษตรฯ หามาตรการ เตรียมเขตซีโร “หมา-แมว” เล็งขึ้นทะเบียนทุกตัวในไทย ป้องกันโรคได้หมดจด หลังกฎหมายผ่านขั้นตอน สนช. ด้าน “รมว.เกษตรฯ” สั่งการด่วน อธิบดีปศุสัตว์ เร่งชี้แจงประชาชน-กุมโรคระบาดพิษสุนัขบ้าลดความหวาดกลัว ขณะที่ หัวหิน-ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์น่าเป็นห่วง ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 30 วัน รัศมี 5 กม. อึ่ง กรมปศุสัตว์ สรุปสถานการณ์พิษสุนัขบ้าไต่ระบาดในโคด้วย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดว่า ระหว่างนี้ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ในขั้นตอนพิจารณากฎหมายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดคน โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่ง นายวัลลภ ดิงคณานุรักษ์ สมาชิกสนช. ดำเนินการผ่านขั้นตอนร่างกฎหมายเป็น พ.ร.บ. ไว้แล้ว พร้อมเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม สนช. พิจารณา ซึ่งเมื่อผ่าน สนช. เป็นกฎหมายนำมาบังคับใช้ มาทำกฎกระทรวง ระบุ ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานไหน

“การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้ามีขึ้นจะได้เข้าสู่ระบบเขตซีโร ทำได้จบทุกเรื่อง เมื่อมีกฎหมายบังคับให้เจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว มาขึ้นทะเบียนทุกตัวทำให้การป้องกันโรค ควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ลดสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน ได้ผลตรงตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อสู่สัตว์และคน รวมทั้งจะได้รู้จำนวนสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของได้ชัดเจน โดยสัตว์ไม่มีเจ้าของ นำไปไว้สถานที่ยกสัตว์ ทำให้การดูแลควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นด้วย และทำหมันคุมการเพิ่มจำนวนได้” นายสัตวแพทย์สรวิศ เปิดเผย

นายสัตวแพทย์สรวิศ เปิดเผยต่อว่า ใน

ปี 2559 ได้สำรวจสุนัขทั่วประเทศมี 7 ล้านตัว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หากขึ้นทะเบียนสุนัขจะกำหนดได้ทั้งเรื่องเลขที่ประจำตัวสุนัข เลขที่บ้านเจ้าของ รวมทั้งแต่ละคนต้องมีเท่าใดถึงเหมาะสม เพราะถ้ารักสุนัขมาก อยากจะเลี้ยงมาก ต้องมีกำลังทรัพย์พอเพียงถึงเลี้ยงได้ ที่ผ่านมา กฎหมายใช้บังคับ พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า ใครไม่นำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีน ปรับ 200 บาท มันอ่อนไป และยังมี พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์อีก เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นไปทำอะไรสุนัขก็ต้องโดนแจ้งความ เช่น จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทำการทารุณฆ่าสุนัข ดอนนี่ยังโดนมูลนิธิเอกชนแจ้งความฟ้องร้องอยู่ ซึ่งกฎหมายขึ้นทะเบียนสุนัข แมว จะเป็นการแก้ที่ต้นตอ เพราะขึ้นทะเบียนสัตว์ จะสามารถป้องกันโรคได้ง่ายขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ได้เรียกด่วนให้ นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าชี้แจงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้าใน 13 จังหวัด และประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราว 31 จังหวัด รวมถึงกระแสข่าวในโซเชียลที่นำเสนอพบการระบาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนหวาดกลัว ซึ่ง นายกฤษฎา ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงมาตรการควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

อีกด้าน ที่ จ.ตรัง สถานการณ์พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.ตรัง ประกอบด้วย อ.ปะเหลียน อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา และ อ.วังวิเศษ โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงควบคุมพื้นที่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นั้น ล่าสุดนายชินวัฒน์ หมุนกลับ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจิว อ.ห้วยยอด

กล่าวว่า ในพื้นที่ พบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว อยู่ที่หมู่ 5 ซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขจรจัด เมื่อพบเชือกก็ต้องระมัดระวังขึ้นฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขบ้าน แมวบ้านที่ประชาชนเลี้ยงไว้และสุนัขจรจัด แมวจรจัด ในรัศมี 1-5 กม.

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี แจ้งผลการตรวจหาสุนัข 2 ตัว พบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จาก หมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน และ หมู่ 6 ต.วังก้ง อ.ปราณบุรี ล่าสุดได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวระยะเวลา 30 วัน รัศมี 5 กม. จากหมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตรอยต่อกับเทศบาลเมืองหัวหิน จะต้องถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวด้วย ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันให้สุนัขจรจัดและสุนัขบ้าน ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจะฉีดยาป้องกันให้ผู้ที่สัมผัสสัมผัสกับสุนัขที่ติดเชื้อ ขณะที่ ต.วังก้ง อยู่ในประกาศเดิมเนื่องจาก ผวจ. ยังไม่ลงนามยกเลิก หลังจากประกาศเขตโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ม.ค.60 ทั้งนี้ อ.ปราณบุรียอมรับว่าทุกตำบลอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด เนื่องจากมีสุนัขจรจัดอีกหลายพันตัว

ขณะที่ จ.นครราชสีมา นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ เขียวสนม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกำลัง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขจรจัดที่วัดพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง ซึ่งอยู่ติดกับปราสาทพนมวันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยมีชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับที่ อ.เสิงสาง นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอเสิงสาง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ นำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลและผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เสิงสาง เพื่อนำออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวพร้อมนำทีมชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวของประชาชนในแต่ละตำบลแบบ

เกาะประตู่บ้าน หลังจาก อ.เล็งสาธ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำนักงานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-8 มี.ค. พบการเกิดโรคในพื้นที่ 37 จังหวัด 346 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด 2,358 ตัวอย่าง คือ เป็นร้อยละ 14.67 จังหวัดที่พบโรคมามากที่สุดคือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม สงขลา กาฬสินธุ์ เชียงราย อำนาจเจริญ ชลบุรี ศรีสะเกษ เชียงราย ชนิดสัตว์ที่พบมี 3 ชนิด เรียงลำดับจากที่พบมากไปหาน้อย คือ สุนัข ร้อยละ 91.33 โค ร้อยละ 5.69 และแมว ร้อยละ 2.02 ตัวอย่างที่พบเชื้อผลบวกสุนัข แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 30.64 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 30.64 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 7.23 และพบว่าสุนัข แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 45.38.

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561..... ● กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ดำเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และ นายเนเรศ แสงอรุณ นักประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา กับงานพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ “พัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล” จากนั้นคณะได้ศึกษาดูงาน ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน โดยมี นายสุภกร คำชายกิจธวัช นักวิชาการกรมประมง ชำนาญการ ให้ความรู้ในเรื่องธนาคารปูไข่ การทำซั้งเชือก (บ้านปลา) การทำอี่เป๊ะ(บ้านหอย) เพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างสมดุลสู่ธรรมชาติอีกด้วย..... ● นางสาว สุวิมล กิรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 17 ได้มาตรวจติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการตามแผนงานของกรมประมง โครงการงบประมาณจังหวัด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายเมธา ชาติภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการ ซึ่งการดำเนินงานมีความก้าวหน้าตามที่แผนกำหนด..... ●

“กิด ทางไทย”



กรมประมงเข้มปลานำเข้าจากฟุกุชิมะ

● กรมประมงเข้มปลาสดจากฟุกุชิมะ ลอด 2 เข้าย
ไทยส่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติฯ ตรวจสอบ

ตามที่กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ยืนยันว่าปลาลิ้นหมา หรือ Hirame หรือ Flatfish จำนวน 130 กิโลกรัม ที่มีการนำเข้ามาจากเมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมานำเข้าอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด่านประมงที่เข้มงวด และไร้การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวจากสำนักข่าวชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ที่ระบุว่ามีการส่งออกสินค้าประมงจากเมืองฟุกุชิมะหลังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด เมื่อ 7 ปีที่แล้วมายังร้านอาหารในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกในการนำเข้า และเว็บไซต์ต่างๆ ได้มีกระแสให้ระวังอาหารทะเลที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่อาจปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีสร้างความกังวลให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากกรณีนำเข้าปลาดังกล่าวมาในประเทศไทยทำให้เกิดกระแสความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารของผู้บริโภคถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันจาก อย.แล้วว่าไรสารกัมมันตรังสีตกค้างแน่นอน โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม บริษัทผู้นำเข้าได้

แจ้งให้กรมประมงทราบว่ามีการนำเข้าสัตว์น้ำจากฟุกุชิมะ ประกอบด้วย ปลาพลาวนเดอร์ จำนวน 27.5 กิโลกรัม และปลาโซล(ปลาลิ้นหมา) 4.5 กิโลกรัม จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำกรมประมงประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสินค้าในล็อตดังกล่าวส่งให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบ และขอความร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้าอย่าเพิ่งกระจายสินค้าทั้งหมด ขอให้เก็บไว้ก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบทางวิชาการจะออก

จากนั้นวันที่ 12 มีนาคม กรมประมง ได้รับการแจ้งยืนยันจากทาง ปส.ว่าผลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวนี้ พบว่า I-131 Cs-134 และ Cs-137 มีปริมาณต่ำกว่าค่าขีดจำกัดของเครื่องมือที่ใช้วัด ซึ่งมีค่าในช่วง 0.39-0.77 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ยกเว้นปลาโซล ซึ่งพบ Cs-137 ในปริมาณ 0.86+0.31 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารปนเปื้อนค่ามาตรฐาน Cs-134 และ Cs-137 รวมกันไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 128 (พ.ศ.2554)

นอกจากนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี

อ่านต่อหน้า 15

ฟุกุชิมะ

ในสินค้าประมงของเมืองฟุกุชิมะ ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อปี 2554 ประเทศญี่ปุ่นมีการมอบหมายให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ ตามแนวปฏิบัติในการวางแผนการตรวจการกำหนด ยกเลิกชนิดและแหล่งผลิตของสินค้าที่ห้ามออกสู่ตลาด ที่กำหนดโดยศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นเป็นหัวหน้า มีการกำหนดตรวจสินค้าทุกสัปดาห์ โดยญี่ปุ่นกำหนดค่ามาตรฐานซีเซียม (Cs) สำหรับอาหารทั่วไปไว้ที่ 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานโคเด็กซ์(คณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร) กำหนด (1,000 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม) แต่หากมีการตรวจพบเกิน 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม จังหวัดจะระงับการส่งออกสู่ตลาดทันที และหากพบค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดในหลายพื้นที่พร้อมกัน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเป็นผู้สั่งห้ามส่งออกสินค้าออกสู่ตลาด ซึ่งที่ผ่านมา การตรวจสินค้าตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ฟุกุชิมะเมื่อปี 2554 ในช่วง 3 เดือนแรก พบปลากว่า 50% มีค่าซีเซียมเกินมาตรฐาน และลดจำนวนลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2555 จังหวัดฟุกุชิมะได้ประกาศยืนยันรายการสินค้าประมงที่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมด อีกทั้งยังเพิ่มระดับความเข้มข้นในการกำหนดค่ามาตรฐานเป็น 50 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมด้วย หากตรวจพบว่าเกินจะระงับการส่งปลาชนิดนั้นออกสู่ตลาดทันที ซึ่งชนิดปลาที่ส่งมายังประเทศไทยนั้น ก็เป็นชนิดที่อยู่ในรายการยืนยันความปลอดภัยด้วย

นางอุมาพร กล่าวด้วยว่า ข้อมูลจากทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่ได้ดำเนินโครงการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ระหว่างปี 2557-2559 ก็สรุปได้ว่าข้อมูลและผลการทดสอบของประเทศญี่ปุ่นมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ จึงเห็นได้ว่าสินค้าประมงที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย การนำเข้าสินค้าประมงจากทุกประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการยกระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ

ความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบและการอนุญาตให้นำเข้าอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าประมงตามประกาศกรมประมงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย. กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการกำกับดูแลตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าประมงที่ได้รับ การดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทำฝนหลวงแก้หมอกควันมลพิษ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ใช้เรดาร์ฝนหลวงติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีความชื้นสัมพัทธ์มากขึ้น ส่งผลให้อาจมีโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้และการเกษตร

นายสุรสีห์ กล่าวต่อว่า จึงกำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ช่วงชิงโอกาสเร่งระดมทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้ดัชนีการเกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีฝนตกลงมาจะส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาเรื่องหมอกควันในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 1-10 มี.ค.ที่ผ่านมา มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว 7 วัน ซึ่งทำให้มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 83.33 จากการขึ้นปฏิบัติงาน 99 เที่ยวบิน (149:10 ชั่วโมงบิน) โดยมีการใช้สารฝนหลวงไปแล้วถึง 72.90 ตัน และพลูซิลเวอร์ไอโอไดด์ 74 นัต ทำให้มีจุดเกิดฝนตกแล้วรวม 17 จังหวัด.

เกษตรออกบอนด์ 3 หมื่นล้าน

● ชดเชยชาวสวนชะลอการกรีดยางพารา

เกษตรกรเงืงออกพันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้าน ชะลอกรีดยาง 3 เดือน พร้อมขยายเวลาส่งออกยางต่อ 3 เดือน หวังดันราคายางเพิ่มต่อเนื่อง ลั่น! ยังไม่พอใจผลงาน 3 เดือนที่ผ่านมา เหตุต้องการลดผลผลิตข้าว-ยางให้มากที่สุด

นายเกษัญ บุญราชรมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้ราคาขางในตลาดปรับเพิ่มขึ้นจริงดังนั้นเพื่อให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรฯ จะประกาศใช้มาตรการชะลอกรีดยางในพื้นที่ของเกษตรกร 3 เดือน จำนวน 3 ล้านไร่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.2561 โดยใช้เงินชดเชยประมาณ 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวจะใช้วิธีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (บอนด์) ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาซื้อได้เพื่อนำเงินมาใช้ชดเชยและบริหารจัดการโครงการผ่านสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากจ่ายชดเชยโดยตรงกับชาวสวนยางควบคุมได้ยาก

นอกจากนี้มาตรการควบคุมการส่งออกยางที่กำหนดระยะเวลาช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2561 จำนวน 350,000 ตัน สามารถผลักดันราคาขางจนทำให้ปัจจุบันราคาขางพาราเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48.50-49 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมจะขยายระยะเวลามาตรการควบคุมการส่งออกยางออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.2561 และเตรียมหารือ

กับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทยลดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกยางใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการด้วย

“เมื่อถามถึงผลงาน 3 เดือน ขณะนี้ราคาขางขึ้นมาอยู่ที่ 48.50 บาทต่อกก.แล้วและราคาขางอยู่ที่ 8,000 บาทต่อกก. ถามว่า ผมพอใจไหม ตอนนี้ผมยังไม่พอใจ เพราะต้องการลดปริมาณการผลิตข้าวและยาง โดยข้าวจะลดจำนวนครั้งจากที่ชาวนาทำนาปีละ 2-3 ครั้งเหลือเพียง 1 ครั้ง ส่วนเรื่องยางพาราไทยผลิตอยู่ที่ปีละ 4.5 ล้านตันจะพยายามลดลงให้เหลือ 3.5 ล้านตันเพื่อทำให้ยางพาราขายได้ไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกก. และจะมีการประเมินผลดำเนินงานทุก 3 เดือน ซึ่งจะต้องเห็นผลราคาสินค้าเกษตรต้องดีขึ้น”

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการ-

เกษตรกล่าวว่า หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศเรื่องกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจัดสรรปริมาณเนื้อยางสำหรับการส่งออกให้กับบริษัทผู้ส่งออกแต่ละรายจนถึงวันที่ 31 มี.ค. กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ด่านตรวจพืช อาทิ ด่านตรวจสุโขทัย-ลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านตรวจพืชหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นต้น คุมเข้มส่งออกขางพาราตามประกาศอย่างเคร่งครัด

“ผมได้สั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบทุกตู้คอนเทนเนอร์ และออกไปผ่านด่านศุลกากรในการส่งขางออกไปนอกราชอาณาจักรให้แก่บริษัทผู้ส่งออกตามปริมาณการจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออกของแต่ละบริษัทที่ได้รับ ซึ่งหากครบตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางกรมจะไม่ออกไปผ่านด่านศุลกากรการส่งขางออกไปนอกราชอาณาจักรให้แก่บริษัทผู้ส่งออกอีก”.

ผส.จับมือกรมหม่อนไหม ฝึกอาชีพทอผ้าผู้สูงอายุ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี ประชากรสูงวัย 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 16.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ฉะนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงาน มี รายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม ภารกิจของเรา ผส.จึงร่วมกับกรมหม่อน ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำเอ็ม โอยูโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะโดย การนำเทคนิค และวิธีการด้านหม่อนไหมในแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์ และพัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า โดยนำภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นให้มีความเป็นเอกลักษณ์



อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะใช้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ 12 แห่ง และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุ (ศพอส.) ในระดับตำบล จำนวน 1,279 แห่ง ขับเคลื่อนการ ส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุและ คนทุพพลภาพ โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้น้อย ให้ สามารถกลับมาทำงานที่เหมาะสมกับกำลังและอายุ

เปิดตลาดค้าข้าวสู่ผู้บริโภค

นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแหล่งตลาดรองรับผลผลิตข้าวที่ชาวนา จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ เกษปศุสัตว์ในฤดูกาลใหม่และประชาสัมพันธ์ณรงค์ สหกรณ์ดำเนินการบูรณาการจัดทำแคมเปญขาย ให้มีการบริโภคข้าวใหม่ ข้าวตลาดเฉพาะ และข้าว ตรงข้าวให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดย คุณภาพดีตลอดจนสืบสานประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญา จัดสถานที่ให้เกษตรกร ชาวนากลุ่มเกษตรกร และ ท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากข้าว ซึ่งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ขายข้าวถึงมือผู้บริโภค โดยตรง ชาวนากลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจังหวัด

อุดรธานี ที่สนใจนำข้าวไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยตรงสามารถนำข้าวไปจำหน่ายได้ที่บริเวณ ทำอากาศยานอุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุดรธานี ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัสเอ็กซ์พรีมาอุดรธานี ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาอุดรธานี ตลาดประชารัฐทั้ง 7 ตลาดในจังหวัด อุดรฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรฯ ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ชั้น 6 อาคาร 2 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.